

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า หลังความไม่ชัดเจนนโยบายศก.ทรัมป์ กดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น หลังดอลลาร์ถูกกดดัน จากความไม่ชัดเจนของนโยบายเศรษฐกิจของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทในระยะสั้นจะเคลื่อนไหวในกรอบ 35.20-35.50

*ดอลลาร์ร่วงลงในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ยูโรขยับขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบกว่า 1 เดือน และนักลงทุนขายทำกำไรดอลลาร์

*ในช่วงนี้นักลงทุนกำลังรอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ เปิดเผยรายละเอียดในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*นายทรัมป์ได้กล่าวแถลงในวันศุกร์ที่แล้วถึงนโยบาย "อเมริกาต้องมาก่อน" ของเขา แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดในข้อเสนอต่าง ๆ

*ปัจจัยดังกล่าวสร้างความผิดหวังต่อนักลงทุน ที่ต้องการดูรายละเอียดในแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ, แผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และแผนปรับลดภาษีของนายทรัมป์

*นายทรัมป์ กล่าวในวันอาทิตย์ว่า เขาวางแผนจะจัดการเจรจากับผู้นำแคนาดาและเม็กซิโกในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเริ่มต้นการเจรจาต่อรองใหม่ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ(นาฟตา) ขณะที่คณะผู้บริหารของนายทรัมป์ ระบุว่า สหรัฐต้องการจะถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(TPP)

*ปริมาณการซื้อขายในตลาดเอเชีย มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในระดับเบาบางในสัปดาห์นี้ ขณะที่นักลงทุนบางรายเตรียมหยุดพักผ่อนสำหรับเทศกาลตรุษจีน

*เมื่อวันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3.74 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 20.23 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 660.51 ล้านบาท

*09.16 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.289/302 จาก 35.409 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.909/940 จาก 37.839 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.51/56 จาก 114.60 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0743/44 จาก 1.0699 เมื่อวันศุกร์

"ดอลลาร์ soft ลงมา จริงๆ ก็ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้ว หลังตลาดผิดหวังกับทรัมป์ ที่ยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนออกมามากขึ้น ช่วงนี้ก็คงจะแกว่งเป็น range ไปก่อน จนกว่าจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมจากทรัมป์" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้